

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2023**

1. Khai mạc Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung

Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I, với chủ đề “Khát vọng vươn lên” là dịp để tôn vinh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Quýt hồng, cũng như giá trị văn hóa, kinh tế cho các sản phẩm từ quýt. Qua đó góp phần phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh địa phương huyện Lai Vung.

Đến Lai Vung trong những ngày này, có thể thấy không khí tất bật của các nhà vườn trồng Quýt hồng đang chuẩn bị để kịp phục vụ thị trường Tết. Với hơn 300 ha Quýt hồng, trong đó diện tích đang cho trái trên 200 ha, nhà vườn Lai Vung đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ Quýt hồng bội thu năm nay. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Bảo tồn và phát huy tiềm năng giá trị quýt hồng

Nhằm giúp nhà vườn huyện Lai Vung sản xuất quýt hồng mang lại hiệu quả cao hơn, tại hội thảo, các chuyên gia nông nghiệp đã thông tin, định hướng tình hình sản xuất tiêu thụ các loại nông sản nói chung, cây quýt hồng nói riêng. Đồng thời, chia sẻ giải pháp công nghệ trong sản xuất, bảo quản sau thu hoạch cây có múi, đặc biệt là quýt hồng.

Áp dụng công nghệ chế biến và tận dụng phụ phẩm từ quýt hồng sẽ giúp giải quyết đầu ra cho trái quýt, góp phần phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả kinh tế. Trong đó, quýt hồng có thể chế biến thành nhiều sản phẩm như: Rượu vang, kẹo, mứt vỏ, tinh dầu, mỹ phẩm v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư công trình xây dựng, theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan từ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đến tận quần chúng Nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng các công trình. Đồng thời, chủ động tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót tại cơ quan, đơn vị mình. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Thư cảm ơn

Với sự cầu thị và mong muốn lắng nghe, tập hợp được các ý tưởng của cộng đồng, tỉnh tổ chức phát động sáng tác Slogan trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp từ ngày 21/11 – 10/12/2022.

Kết quả đáng phấn khởi là lần đầu phát động, có 34 câu Slogan của 24 tác giả là lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và công chức, viên chức, người dân trên địa bàn tỉnh gửi đến Cổng

Thông tin điện tử Đồng Tháp. Nội dung Slogan thể hiện niềm tin, khát vọng phát triển và sự bứt phá vươn lên của tỉnh nhà trong năm 2023.

Trên cơ sở những nội dung, ý tưởng của độc giả đã giúp cho tỉnh hoàn thiện câu Slogan năm 2023: ***“Kinh tế xanh Sen hồng bút phá/Chuyển đổi số Đồng Tháp tiên phong”***. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949